



ประกาศ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
(รับตรง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ รอบที่ ๑)

ตามทีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รับตรง วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ รอบที่ ๑) นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก รอบที่ ๑ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
๑	นางสาวอภิญญา ทรงโสภา	ธุรกิจการบิน
๒	นายเอกมงคล ห้วยหงษ์ทอง	ธุรกิจการบิน
๓	นางสาวอารีรัตน์ โสสว่าง	ธุรกิจการบิน
๔	นางสาวอัญญาภรณ์ คงบุญ	ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
๕	นางสาวสุธิธิดา รักศิริ	การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
๖	นางสาวจิรัชยา กุ้ทรัพย์	การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
๗	นางสาวพัชรินทร์ เอี่ยมโอสถ	การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
๘	นางสาวภาวิณี สุขสวัสดิ์	การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
๙	นายชนพัฒน์ บุญฤทธิ์	การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
๑๐	นางสาวนภสร ช่วยเพ็ง	การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๑	นายธีรภัทร มะหมัด	การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๒	นางสาวสุชัญญา ตีคง	การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๓	นางสาว ธนัชฎิการ์ณ พันธ์สุนิ	การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๔	นายณภัทร พินโญทรัพย์	การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการ (หลักสูตรภาษาไทย)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
๑๕	นางสาวมาติกา แก้วเรือง	การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๖	นางสาวปิยวรรณ ศรีเรือง	การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๗	นายกฤศ แซ่จู้	การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (หลักสูตรภาษาไทย)
๑๘	นายวุฒิพงศ์ กุลอุปฮาด	การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (หลักสูตรภาษาไทย)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัว ระหว่างวันที่ ๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 สถานที่ ณ ห้องสำนักงาน ๒ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
 สุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปิ่นตา)
 คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา